

DATE

17 ก.ย. 2556

NEWS ID

SOURCE

สยามรัฐ

PAGE

14

### กรมป่าไม้ทุ่มงบประมาณศูนย์ฯ ศึกษารู้อาณาเขตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยว่า ตามที่ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาตรวจราชการด้านที่ดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติและภัยแล้ง ณ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2552 ได้เห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องที่บ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ประมาณ 460 ไร่ โดยในส่วนของกรมป่าไม้ นายชาติช่วยประสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะนั้นได้เสนอให้กรมป่าไม้ควรมีกิจกรรม ได้แก่ การจำลองวิถีชีวิต คนอยู่กับป่า การสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ และการแจกจ่ายกล้าไม้ ฯลฯ

"ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก โดยอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารนิทรรศการ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,998,900 บาท และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ ศูนย์ฯ ประกอบด้วย เรือนเพาะชำกล้าไม้ ลานจอดรถ ห้องสุขา จำนวน 1,800,000 บาท ในการก่อสร้างศูนย์ฯ เริ่มแรกยังไม่มียุทธศาสตร์ไฟฟ้า และระบบน้ำ สำนักจัดการป่าชุมชนจึงได้ออนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน 915,972 บาท

เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบน้ำภายในศูนย์ฯ และหอพักนัก ขนาด 5 ลม.ม. ภายในอาคาร จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนอยู่กับป่า งานด้านป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพาะพันธุ์ไม้ยืนต้น"

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวปิดท้ายว่า ปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดนิทรรศการ สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจเดินทางเข้ามาดูงานภายในศูนย์ฯ ซึ่งกรมป่าไม้ร่วมกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้เสนอโครงการป่าชุมชนปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการประชารัฐปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาชาตินา โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับเพาะชำกล้าไม้ให้กรมป่าไม้ แจกจ่ายตามโครงการฯ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนจำนวน 200,000 กล้า และสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พัฒนาพื้นที่รอบๆ ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาใช้สำหรับเป็นสถานที่จัดอบรม และศึกษาดูงาน สำหรับหมู่บ้านป่าชุมชน เขียวชน และประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถมาเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต และประโยชน์ของป่าไม้ได้ดียิ่งขึ้น